





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>นโยบายบัตรประชาชนใบเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,ไทยรัฐ, ไทยโพสต์,คมชัดลึก ผู้จัดการ,แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ,กรมประชาสัมพันธ์, optnews, linetoday tnnthailand, pptvhd36, acnews, thaitabloid)</p> <p>-นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า สร.จะเริ่ม Kick Off นโยบาย "บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่" ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ใน 4 จังหวัดนำร่องทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส โดยวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 จะเป็นวันเริ่มต้น เปิดให้บริการแบบครบวงจร ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดเปิดนอกสถานที่และเปิดระบบออนไลน์ไปยังอีก 3 จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรีและนราธิวาส นโยบายนี้ถือเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ใน 2 เรื่อง คือ 1.ปฏิรูประบบข้อมูลการให้บริการครั้งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้าถึงการบริการได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข 2.ขยายบริการที่เป็นนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชน ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวเตรียมใจ หากเจ็บป่วยต้องการรับบริการตรวจรักษาและรับยา 4 จังหวัดนำร่อง พร้อมจะให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา ที่เข้าร่วมโครงการ</p>	
<p>นักท่องเที่ยวปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รก.รองปลัด สร. กล่าวภายหลังการแถลงข่าวร่วมกับ 12 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ว่า คาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 35 ล้านคน จึงมีข้อสั่งการเรื่องการสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมีคณะทำงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มอำนวยความสะดวก 2.กลุ่มการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 3.กลุ่มช่วยเหลือเยียวยา และ 4.กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นแกนหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ย้ำความพร้อมในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ทั้งการดูแลรักษาโดยเครือข่ายโรงพยาบาลทุกระดับ มีทีม Sky Doctor รับส่งต่อนักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่เกาะ พร้อมดูแลมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สร.เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์จราจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., cm108)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมเวชศาสตร์การจราจร หัวข้อ “ภาพใหม่เชิงระบบสู่งานเวชศาสตร์การจราจร เทคโนโลยี การจัดการ และเวชปฏิบัติ” (New Ecology of Traffic Medicine: Technology, Management & Clinical practice) เผย อัตราการตายจากการจราจรของไทยอยู่ที่ 25 ต่อแสนประชากร สูงเป็นอันดับที่ 21 ของโลก หนุนสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การจราจรเพิ่ม เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน</p>	
<p>แก้ปัญหาหมอกขาดแคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาภาระงานแพทย์อินเทิร์น หรือแพทย์ที่จบใหม่ และต้องไปเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลรัฐ ว่า เรื่องของแพทย์อินเทิร์น ปัญหาต่าง ๆ นั้น จากข้อมูลพบว่า ปีนี้ปัญหาจะน้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากผอ.รพ.ทุกแห่งให้ความสำคัญในการดูแลแพทย์จบใหม่หรือแพทย์อินเทิร์น จากการสำรวจส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทำงานนอกเวลาราชการไม่เกิน 40 ชม./สัปดาห์ ส่วนปัญหาบางพื้นที่ที่หมอไม่พอ มอบผู้ตรวจฯ -นพ.สสจ.ปรับเกลี้ยอัตรากำลัง ล่าสุดสั่งการกระจายแพทย์มุ่งเน้นจำนวนและเชิงคุณภาพ อย่างจำนวนให้สอดคล้องประชากร เช่น รพช.มีประชากรน้อยกว่า 3 หมื่นต้องมีหมอ 5-6 คน ส่วนรพ.ที่มีประชากรมากกว่า 3 หมื่นคน สัดส่วนหมอ 8-10 คนขึ้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ณัฐ ศิริรัตนบุญขจร สมาชิกสภาแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวถึงกรณีที่ สร.ให้แพทย์ 3 สาขาที่จะเกษียณในปี 2567 รัฐบาลการต่อ ว่า เห็นด้วยและไม่คัดค้านแนวทางดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการช่วยระบบบริการสุขภาพ แต่สร.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตการทำงานของแพทย์กลุ่มนี้ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นการทับซ้อนการทางการแพทย์อื่นๆ ในรพ. และต้องคำนึงถึงสมรรถนะทางร่างกายของแพทย์ที่ได้รับการต่ออายุราชการด้วย ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวได้ เพราะยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และต้นเหตุที่ต้องจัดการเพื่อให้แพทย์อยู่ในระบบ ยังเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายจะต้องตามหาและช่วยกันแก้ไข เพื่อป้องกันการขาดแคลนแพทย์ในระยะยาว</p>	
<p>สถ.-จุฬารณณ์ร่วมผลิตแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (Hfocus, ข่าวสด, ไทยโพสต์, thecoverage กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผจก., แนวหน้า, tnn,)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สถ. พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รก.รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตของราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ และสนับสนุนให้รพ.นครปฐม เป็นรพ.หลักจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รองรับการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ เริ่มปีการศึกษา 2567 ถึง 2576 รวมระยะเวลา 10 ปี</p>	
<p>คลินิกเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชนม เดลินิวส์ม ข่าวสด, ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจม ฐานเศรษฐกิจ สวพ.91ม สำนักข่าวไทยม linetoday ,ch3 ,acnews ,thailandplus)</p> <p>-พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำหมายค้นศาลอาญาพระโขนง เข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมย่านซอยพัฒนาการ 25 แขวงและเขตสวนหลวง กทม.หลังรับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบเฟซบุ๊กภาษาเวียดนาม ชื่อ "เหงียน แดงเทียน" ที่โฆษณาและรีวิวกการรักษาเสริมความงาม อ้างว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางชาวเวียดนาม เปิดให้บริการทั้งที่ประเทศเวียดนามและประเทศไทย จากการตรวจสอบพบนายแดง เทียน อายุ 25 ปี อ้างตัวเป็นแพทย์ชาวเวียดนาม เตรียมฉีดฟิลเลอร์ให้ลูกค้า เจ้าตัวยอมรับไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยและไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแต่อย่างใดอีกด้วย เบื้องต้นคุมตัวพร้อมยึดของกลางยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา 19 รายการ เครื่องมือแพทย์ 11 รายการ รวมทั้งอุปกรณ์ใช้ในการรักษาและอื่นๆ อีก 20 รายการ ส่งพนักงานสอบสวน กก.4.บก.ปคบ. ดำเนินคดี</p>	
<p>น้ำดื่มหมดอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด linetoday hfocus ch7 ch3 sondhitalk news1live)</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า จากกรณีพบน้ำดื่มพรอค้าวไกลมีการใช้เลข ออย.ที่ยกเลิกไปแล้วนั้น ออย. ประสานไป สสจ.นนทบุรีเพื่อดำเนินการตรวจสอบ สถานที่ผลิตดังกล่าวอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 พบการผลิตน้ำดื่มพรอค้าวไกล ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลแล้วพบว่าแสดงเลข ออย.เดิมที่ยกเลิกไปแล้ว ซึ่งผู้รับอนุญาตยอมรับว่าใช้ฉลากไม่ถูกต้อง และจากการตรวจบริเวณสถานที่ผลิตและโกดังเก็บสินค้าพบน้ำดื่มพรอค้าวไกล ขนาดบรรจุ 350 ml จำนวน 723 แพค แพคละ 1 โหล และน้ำดื่มคิงคิง ขนาดบรรจุ 350 ml จำนวน 798 แพค แพคละ 1 โหล ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แสดงฉลากเลขสารบออาหารไม่ถูกต้อง จึงได้สั่งให้ระงับการจำหน่าย จ่ายแจก จนกว่าจะมีการแก้ไขฉลากน้ำดื่มให้ถูกต้องและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ออย.เตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DS พบสารไซบูทรามิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, nation, thailandplus, springnews)</p> <p>- ออย. กล่าวถึง กรณีผู้บริโภคสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DS รุ่นวันที่ผลิต 15/09/2023 วันหมดอายุ 15/09/2025 จากอินเทอร์เน็ตมารับประทานแล้วเสียชีวิต ว่า ออย.ได้ซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่วางจำหน่ายออนไลน์ และส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลตรวจพบไซบูทรามิน รวมถึงประสานบก.ปคบ.ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดดำเนินคดี พร้อมเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดี เอส DS ที่ฉลากระบุวันผลิตและวันหมดอายุดังกล่าวมารับประทาน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเสียชีวิตได้</p>	
<p>ส่งเสริมคนทำงานสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,thailandplus, btripnews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดเวทีวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มวัยแรงงานและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ โดย ผสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน และเดินหน้านโยบายสุขภาพคนทำงานให้มีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ มีความปลอดภัยในการทำงานมีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สถานประกอบการ และหน่วยบริการสุขภาพ ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มวัยทำงานมีสุขภาพดี ด้วยแนวคิด “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับสุขภาพคนทำงาน”</p>	
<p>พัฒนาแล็บสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcof)</p> <p>- นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายขีดความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อขยายขีดความสามารถห้องปฏิบัติการในการให้บริการการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยใช้วิธีดำเนินการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค.66 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี</p>	
<p>ผู้สูงอายุป่วยสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นทุกปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thebangkokinsight)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผย รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย สถิติผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคภาวะสมองเสื่อมปี 2565 มีจำนวน 770,000 คน หรือร้อยละ 6 ของจำนวนผู้สูงอายุรวมทั้งประเทศ โดยสถิติพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม มีจำนวนสูงขึ้นในทุกๆปี เฉลี่ยปีละหนึ่งแสนคน ซึ่งภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี</p>	
<p>สร้างสุขอนามัยที่ดี ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้โรคติดเชื้อไวรัสต่างๆ ระบาดมากขึ้น กรมฯจึงมอบหมายให้ทีมภารกิจปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน (ทีม SEhRT) กรมอนามัย ที่ประจำตามศูนย์อนามัยต่างๆ ในพื้นที่เร่งสื่อสาร สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ของโรคจากช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด หากจำเป็นควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามเกณฑ์ที่สธ.แนะนำ</p>	
<p>คู่มือทางเลือกด้านนโยบายโครงการครอบครัวคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- กรมอนามัย ร่วมกับบจก. ออร์แกนอน (ประเทศไทย), Jhpiego องค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านสุขภาพระดับโลกภายใต้ ม.จอห์น ฮอปกินส์, ซีแอนด์เอ็ม อินเทอร์เน็ตและคณะทำงานด้านสุขภาพ (Health Working Group) ภายใต้ความร่วมมือ APEC เผยแพร่คู่มือทางเลือกด้านนโยบาย APEC Smart Families Menu of Policy Options for Demographic Resilience ซึ่งเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมแบบองค์รวมที่เอื้อต่อการตัดสินใจด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูคู่มือฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเอเปก</p>	
<p>ห่วงเปิดสถานบริการถึงตี 4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สสส. ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน กรมควบคุมโรค เปิดรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกและประเทศไทย และ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย โดยนพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาของ WHO ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ กล่าวถึงนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล 4 ว่า โดยตระหนักถึงความปลอดภัยที่ผู้ขับขี่รถกลับบ้านในสภาพเมาและมีความกังวล จึงมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น เนื่องจากเวลาหลังจากที่สี่คนเริ่มไปทำมาหากิน ไปตลาด ออกกำลังกาย ฯลฯ ขอให้พัฒนา กลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เป็น single command การแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย และพิจารณาอย่างรอบคอบด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม รวมทั้งผลักดัน 4 มาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน</p>	
<p>กสพท. มีมติตัดข้อสอบTPAT1 กลุ่มเข้าเรียนแพทย์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลีนิวส์, สวพ.91, hfocus, thainewsonline)</p> <p>- จากกรณีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) จัดสอบTPAT 1 (วิชาเฉพาะกสพท.) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2566 ในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มเข้าเรียนแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และ เภสัชกร ปีการศึกษา 2567 ภายหลังพบข้อสอบฉบับที่ 1 มีข้อสอบจำนวน 11 ข้อ จาก 45 ข้อ มีเนื้อหาตรงกับข้อสอบเก่าๆ ของ The BioMedical Admissions Test (BMAT) ซึ่งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มที่เคยติวสอบข้อสอบ BMAT หรือคอนสอบ BMAT และมาสอบ TPAT 1 ต่อ ที่อาจจะรู้คำตอบมาแล้ว จนเกิดการร้องเรียนขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญ คกก.อำนวยการและกรรมการบริหาร กสพท. เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566 มีมติให้ตัดข้อสอบฉบับที่ 1 ออก และคิดคะแนนเฉพาะในฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 คะแนนรวม 200 คะแนน หรือ 20 % เพื่อนำไปรวมกับ A -Level (9 วิชาสามัญ) อีก 70% ซึ่งจัดสอบโดย ทปอ. พร้อมแสดงความเสียใจและจะปรับปรุงเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก</p>	
<p>ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรักษาตัวของนายทักษิณ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, Workpoint, Thaipost, มติชน, Mgronline)</p> <p>- นายพิชิต ไชยมงคล ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อประธาน กมธ. สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรักษาตัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ว่าทำการรักษาอยู่ที่ รพ.ตำรวจจริงหรือไม่และมีอาการหนักขนาดไหน รวมถึงการรักษาตัวดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่ พร้อมทั้งขอสำเนาเอกสารการชี้แจงเพราะจะนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นฟ้องหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	